

# ด่วนมาก

ที่พิเศษ ๖/๒๕๕๓

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ต.บ้านตาด

อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ไซ้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามบทเฉพาะกาลของประกาศ กทช.

เจริญพร ประธานคณะกรรมการด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  
อ้างถึง

- หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่พิเศษ ๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓
- หนังสือสำนักงาน กทช. ที่ พช. ๑๒๐๐.๑/๖๖๓๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- แบบคำขอใบอนุญาต คำ/ชอมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องหมายฯ (แบบ ฉก.๑) ของมูลนิธิเสียงธรรมฯ จำนวน ๑๑๗ ชุด สำหรับ ๑๑๕ สถานี
- แบบคำขอใบอนุญาต พนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ ฉก.๒) ของมูลนิธิเสียงธรรมฯ จำนวน ๑๑๗ ชุด สำหรับ ๑๑๕ สถานี
- ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต สำหรับ ๑๑๕ สถานี

ตามที่มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้ยื่นแบบความประสงค์รับใบอนุญาตให้ดำเนินการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ และเครือข่าย ความละเอียดตามที่อ้างถึง ๑ และตามข้อ ๑๕ แห่งประกาศ กทช. ระบุให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ไซ้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๕ ซึ่งบัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว และยังมีวิธีการพิจารณาในข้อต่างๆ อีกหลายขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงได้ตัดสินใจดำเนินการ และมีข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการด้วยดังนี้

๑. มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตของสถานีวิทยุในเครือข่าย ๑๑๕ สถานีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ และ ๓ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอและเงินค่าธรรมเนียม และโดยที่เครือข่ายของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ส่วนใหญ่มีการกระจายเสียงอย่างต่อเนื่องยาวนาน ๖ ปีโดยใช้กำลังส่งเกิน ๒๐๐ วัตต์ ก่อนการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ และก่อนประกาศ กทช. โดยมุ่งหมายให้การกระจายเสียงด้านธรรมะเป็นไปอย่างกว้างขวางเกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของผู้ฟังและตามกำลังของประชาชนในแต่ละพื้นที่

โดยที่การดำเนินการนี้เข้าข่ายลักษณะทางเทคนิค ๓.๓.๔ ประเภทวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามกทช.พ.ว.๐๐๑-๒๕๕๒ ซึ่งต้องอาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการ กทช. ออกประกาศหลักเกณฑ์และกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งให้เหมาะสมกับการประกอบกิจการดังกล่าว และจนถึงบัดนี้คณะกรรมการ กทช. ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ใดไว้ และหากการกำหนดลักษณะทางเทคนิค ๓.๓.๔ ยังมีความจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากบรรดาผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนเชิงประเด็นอยู่ มูลนิธิ

เสียงธรรมฯ เห็นว่า สำนักงาน กทช. น่าจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาใบอนุญาตของคณะกรรมการจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีเหตุปัจจัยใดทำให้ต้องสะดุดลงเพราะไม่มีจุดเริ่มต้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เป็นผลสำเร็จของ กทช. ร่วมกับสังคมไทยในการจัดระเบียบวิทยุชุมชนเชิงพื้นที่และวิทยุชุมชนเชิงประเด็นที่รอมาร่วม ๑๐ ปีแล้ว

เนื่องจากมูลนิธิเสียงธรรมฯ มีความพร้อมและได้กระจายเสียงมานานหลายปี และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากจนมีผู้ฟังครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทย หากนับจากวันแจ้งความประสงค์เท่ากับผ่านมาแล้ว ๑๗๒ วัน โดยมูลนิธิเสียงธรรมฯ พยายามร้องขอต่อคณะกรรมการในประเด็นดังกล่าวหลายวาระอย่างเป็นทางการและต่อเนื่องนานกว่า ๔ เดือนแล้ว ดังนี้

- ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ มีหนังสือที่พิเศษ ๐๕๔/๒๕๕๒ ขอให้คณะกรรมการกำหนดลักษณะทางเทคนิค ๓.๓.๔ และได้ชี้แจงเหตุผลรายละเอียดต่อท่านเลขาธิการ กทช. (นายสุรพันธ์ วงศ์วิทยากำจร) ณ รัฐสภา อีกด้วย
- ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะสงฆ์จากจตุรทิศประชุม ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มีมติเป็นเอกฉันท์ขอปิดบทบาทต่อคณะกรรมการ กทช. ให้กำหนดลักษณะเทคนิค ๓.๓.๔ เพื่อให้มีมาตรฐานเทคนิครองรับการดำเนินการของเครือข่ายเสียงธรรมฯ ซึ่งทำการกระจายเสียงต่อเนื่องตลอด ๖-๗ ปีเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนอย่างมั่นคงโดยไม่มีโฆษณาทางธุรกิจแต่อย่างใด ตามหนังสือที่พิเศษ ๐๕๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ร่วมกับสภาทนายความมีหนังสือจำนวนมาก ที่พิเศษ ๑๓๕/๒๕๕๒ เสนอร่างประกาศ กทช. ในประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจว่าการพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ
- ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในประเด็นนี้ต่อท่านประธาน กทช. ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น ๑ สำนักงาน กทช.
- นอกจากนี้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีหนังสือถึงคณะกรรมการหลายวาระเพื่อเสนอข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนการกำหนดลักษณะทางเทคนิค ๓.๓.๔ เนื่องจากมูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้ค้นคว้าตำราทางวิชาการและเข้าหาหรือนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ หลายท่าน

๒. ตามที่คณะกรรมการ กทช. มีการประชุมครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีมติให้เครือข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นผู้ที่มีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น มูลนิธิเสียงธรรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะกรรมการ กทช. นี้ เป็นการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของสถานีวิทยุจำนวน ๑๑๗ สถานี ที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิเสียงธรรมฯ ว่า เป็นการใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นการรับรองตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กทช. ในฐานะเป็น “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ” ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (กสท.) เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. มูลนิธิเสียงธรรมฯ เห็นว่า แม้ประเทศไทยได้ทำการปฏิรูปสื่อมานานถึง ๑๐ ปีแล้ว โดยมีรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนเป็นเครื่องยืนยันเจตนารมณ์ แต่อาจมีความคิดเห็นบางส่วนเกี่ยวกับสิทธิของสื่อภาคประชาชนยังไม่สอดคล้องเท่าใดนัก ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นทางการในลักษณะการสื่อสารแบบ ๒ ทาง น่าจะนำไปสู่การตัดสินใจที่รอบด้านและสัมฤทธิ์ผลในกรอบเวลาที่ไม่ล่าช้าไปกว่านี้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ขอเข้าชี้แจงและซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องด้วย

อนึ่ง มูลนิธิเสียงธรรมฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการว่า ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงและความเสียสละของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่อุทิศตนเพื่อช่วยกันก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม และช่วยกันโอบอุ้มรักษาตลอดมาโดยไม่มีสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนในเชิงวัตถุเงินทองเลยแม้แต่หยอຍุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน และสมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

จึงเจริญพรมา เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอเจริญพรมาพร้อมนี้

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๖ สิงหาคม

(พระครูอรุณกัจจนนทคุณ)

ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ